



Unบรรณาธิการ

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ที่โลกเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ทำให้บางประเทศออกมาประกาศความตั้งใจที่จะจัดให้โควิด-19 กลายเป็น “โรคประจำถิ่น (Endemic)” แม้ว่าจะยังคงมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูงในหลายประเทศจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งดูเหมือนจะทำให้เกิดโรคที่รุนแรงน้อยกว่า แต่สามารถแพร่เชื้อได้สูงกว่า ในหลายประเทศได้เริ่มคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของประชาชน ด้วยความหวังว่าสังคมจะกลับมาเป็นปกติ

ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 มาอย่างยาวนาน เรียนรู้ ปรับตัว ทาวิธีป้องกัน และอยู่กับมันให้ได้ จนถึงวันนี้ แม้ยอดผู้ติดเชื้อจะยังคงค่อนข้างสูง การแพร่ระบาดของเชื้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและดูไม่มีทีท่าว่าจะหายไปไหนเร็ว ๆ นี้ แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไป อีกทั้งในส่วนของภาคเศรษฐกิจ และสังคม ก็จะต้องเร่งฟื้นฟูและขับเคลื่อนไปต่อให้ได้จากวันนั้นถึงวันนี้

การจะทำให้การระบาดใหญ่กลายเป็นโรคประจำถิ่น ตัวโรคจะต้องไม่กลายพันธุ์ไปมากกว่านี้จนวัคซีนเอาไม่อยู่ คนทุกคนหรือส่วนใหญ่ต้องได้รับวัคซีนครบโดสและมีภูมิคุ้มกัน หากสองอย่างนี้สำเร็จ ระบบสาธารณสุขจะไม่เกิดภาวะ ก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ในที่สุด และหากทั่วโลกมีภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกัน โอกาสที่โควิด-19 จะเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ก็อาจลดน้อยลง ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เป็นเรื่องยากที่โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น คือ ประชากรโลกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ส่งผลให้มีโอกาสเกิดโรคร้ายแรงขึ้นในหมู่พวกเขา และอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำในหลายประเทศยังทำให้มีโอกาสเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจทำให้ความพยายามในการจัดโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

สำหรับประเทศไทยเอง กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า มีการประเมินจากสถานการณ์ ทั้งเรื่องอาการ ความรุนแรงของโรค สัดส่วนผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ เพื่อให้การบริหารจัดการเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของโรค ซึ่งขณะนี้ถือว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม ทั้งนี้การวางแผนดำเนินการจะต้องสอดคล้องกัน ทั้งเรื่อง การฉีดวัคซีน มาตรการควบคุมโรค การปรับกฎหมายต่างๆ และการรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญที่รออยู่ คือ การทำให้โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ในเร็ววัน

นพ.ศิริยุสม์ วรามิตร
บรรณาธิการ